

# Hướng dẫn cách ghi đĩa Nero 7 Essentials

Âng gáp cá Sa Duy Hi Computer  
06/03/2011  
Cá-p nhá-t 31/01/2018

Hướng dẫn cách ghi đĩa Nero 7 Essentials

\* Duy Hi Computer

Nero là một trong những chương trình ghi đĩa CD/DVD phổ biến

Nhất hiện nay, chương trình cho phép tạo đĩa dữ liệu các loại đĩa số dạng đĩa trên máy vi tính và các ổ máy đĩa CD/DVD. Nero là phần mềm có bản quyền, có thể mua tại các cửa hàng vi tính hoặc tìm bản dùng thử miễn phí trên Internet bằng công cụ tìm kiếm từ khóa là nero. Ngoài ra đĩa CD-ROM Nero thường kèm khi mua đĩa ghi CD/DVD. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt và sử dụng một số chức năng của chương trình Nero 7 Essentials để ghi đĩa CD/DVD. Nếu có phần mềm, bạn có thể tải Nero 7.3.2.1 Ultra Edition tại đây (Giao diện hơi khác với hướng dẫn bên dưới đôi chút nhưng cơ bản cách dùng là như nhau):

<http://www.megaupload.com/?d=8EELRP9Q>

<http://www.megaupload.com/?d=YZGX1OIB>

<http://www.megaupload.com/?d=QARL6SRK>

File gồm 3 phần, bạn tải 3 phần và đặt chung trong 1 thư mục rồi click phải vào Part01.rar chọn Extract here  
Mặt khác gửi nén là: [www.softarchive.net](http://www.softarchive.net)

Còn đây là Serial Key cài (key nào cũng được):

1K22-1867-0795-66M4-5045-9909-4KC2

1K22-1867-0795-66M4-5680-0385-859C

1K22-1867-0795-66M4-5378-9661-E7A3

1K22-1867-0795-66M4-5187-5709-641K

1K22-1867-0795-66M4-5245-2606-4186

Cách cài đặt:

Chương trình cài đặt Nero sẽ tự động chạy khi cho đĩa vào ổ đĩa CD/DVD hoặc cho chạy tệp tin setup.exe trên đĩa Nero. Khi xuất hiện màn hình cài đặt, nhấn vào nút Nero 7 Essentials để bắt đầu.

Chấp nhận các điều kiện sử dụng của Nero bằng cách nhấp vào ô I accept the term in the license agreement và nhấn Next.

Nhập thông tin của người sử dụng vào User name và Organization

hoặc nhập lại nếu đã có. Nhập mã số của chương trình vào Serial Number,

số này sẽ được cấp khi mua Nero hoặc có sẵn nếu sử dụng đĩa Nero thường kèm

theo khi mua đĩa ghi CD/DVD. Nhấn Next để tiếp tục.

Chọn kiểu Typical

Để cài đặt các chức năng của Nero hoặc chọn Custom nếu

muốn cài đặt một vài chức năng cần thiết. Nếu là lần đầu sử dụng thì nên





Trong phần thiết lập các thông số ghi đĩa:

Â

1. Chẩn ổ đĩa ghi hình Image Recorder ghi thành một tập tin âm, tập tin âm này sẽ lưu trữ trên ổ đĩa cứng để sao chép

2. Đặt tên cho đĩa CD để lưu trữ. Â

3. Chẩn số đĩa để lưu trữ, đĩa để ghi hình đĩa thì sau khi ghi xong đĩa sẽ không cần trình bày đĩa ra và thông báo ổ đĩa trống vào để ghi tiếp.

4. Lựa chọn kiểm tra đĩa sau khi ghi đĩa để kiểm tra việc ghi đĩa có tốt hay không. Â

5. Lựa chọn cho phép ghi tiếp vào đĩa sau này đĩa để lưu trữ, đĩa không cần sau khi ghi đĩa lên đĩa CD xong thì trình bày đĩa ra và thông báo ổ đĩa trống vào để ghi tiếp đĩa ra và thông báo ổ đĩa trống vào, chế độ cho đĩa CD trống vào và không cần đĩa trên ổ đĩa thì trình bày đĩa ra và thông báo ổ đĩa trống vào để ghi tiếp đĩa. Nếu cần Image Recorder ghi thành tập tin âm thì sẽ xuất hiện thông báo cần lưu trữ và đặt tên cho tập tin này. Sau khi ghi xong sẽ xuất hiện thông báo việc ghi đĩa hoàn tất, nhấn Ok để thông báo này đi.

Lúc này có thể nhấn Next để tiếp tục các công việc khác của Nero hoặc nhấn vào đĩa X màu trắng góc trên bên phải để thoát khỏi Nero. Nếu xuất hiện thông báo lưu trữ việc ghi đĩa dùng đĩa sau này ghi tiếp một đĩa khác giống như vậy nữa, cần Yes để thoát khỏi trình bày.

Cách sao chép nguyên bản đĩa CD (CD, VCD, Audio CD, Data CD):

Chẩn Copy CD, trong phần thiết lập các thông số ghi đĩa:

1. Chẩn ổ đĩa có chứa đĩa gốc để sao chép. Â

2. Chẩn ổ đĩa ghi hình Image Recorder ghi thành một tập tin âm, tập tin âm này sẽ lưu trữ trên ổ đĩa cứng để sao chép.

3. Khi sao chép đĩa CD này sang đĩa CD khác để lưu trữ việc ghi đĩa an toàn thì không nên chọn chế độ Quick copy, lúc này Nero sẽ sao chép nội dung của đĩa gốc vào máy tính rồi sau đó mới ghi lên đĩa CD. Nếu cần Quick copy Nero sẽ ghi trực tiếp đĩa gốc, việc này sẽ làm giảm thời gian ghi đĩa, tuy nhiên đĩa gốc sẽ hỏng thì đĩa sao chép cũng sẽ hỏng theo. Â

4. Chẩn tốc độ ghi đĩa, tốc độ ghi đĩa tùy thuộc vào ổ đĩa và đĩa CD. Thông thường nên chọn tốc độ ghi thấp hơn tốc độ ghi để đĩa không bị hỏng. Â

5. Chẩn số đĩa để lưu trữ, đĩa để ghi hình đĩa thì sau khi ghi xong đĩa sẽ không cần trình bày đĩa ra và thông báo ổ đĩa trống vào để ghi tiếp. Â

6. Lựa chọn kiểm tra đĩa sau khi ghi đĩa để kiểm tra việc ghi đĩa có tốt hay không. Â

Sau khi cần xong nhấn Copy để tiếp tục sao chép. Các bước sao chép và hoàn tất cũng giống như trên.

Cách ghi tập tin âm đĩa (Image Recorder) ra đĩa CD: Â

Chẩn Burn Image to Disc, cần tập tin âm sẽ lưu trữ, (có phần mở rộng là .nrg) nhấn Open để mở và tiếp tục hành ghi đĩa như các cách trên.

Â

Cách xóa đĩa CD-RW (Rewriteable):

Chẩn Erase CD, cần kiểm tra xóa nhanh (Quick) hay chậm (Full) sau đó nhấn Erase để tiếp tục hành xóa. Thông thường đĩa CD còn thì nên chọn xóa nhanh, sau khi xóa xong thì xóa chậm một lần. Â

Lưu ý: Â

Nếu muốn sao chép đĩa DVD thì cần ghi cho đĩa DVD và cũng thực hiện giống như các cách trên. Â

Cách tạo các đĩa Audio, Video, MP3,... cũng theo các nguyên tắc trên: cần chọn chế độ cần ghi -> nhấn nút Add để thêm các tập tin cần ghi -> cần thông số và tiếp tục hành ghi đĩa.